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เครื่องเก็บน้ำายางสะพายหลัง

ลักษณะผลงาน
เครือ่งเกบ็น้ำายางพาราแบบสะพายหลงั ใช้หลกัการทำางานของกระบอกสูบ 
ด้วยการโยกข้ึนลงเพื่อดูดน้ำายางเข้ากระบอกสูบไปยังถังเก็บ ช่วยให้
เกษตรกรเก็บน้ำายางได้เร็วและสะดวกขึ้นโดยไม่ต้องก้ม ๆ  เงย ๆ  และช่วยให้
น้ำายางไม่หกระหว่างการเก็บ

ชมคลิปแนะนำ�ผลง�น

ผู้พัฒนา
นายวิดิษฏ์ ริมเขต (เบนซ์)
นางสาวทรินันท์ คงนคร (แพ็ม)
นางสาวดลยา ชูจันทร์ (ครีม)
นางสาวจริณรัตน์ คำาผิวพันธ์ (แบม)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง
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จังหวัดตรังมีสวนยางพาราเยอะมาก เวลาเก็บน้ำายาง
มันใช้เวลานาน ไหนจะเรื่องสุขภาพที่จะต้องก้ม ๆ เงย ๆ 

พ่อผมเองเป็นคนเก็บน้ำายางเหมือนกัน 
ก็ประสบปัญหานี้อยู่

จากโจทย์ชุมชน สู่นวัตกรรม
Kept Yang มจีดุเริม่ตน้มาจากโครงงานตอนชัน้ ม.5 ของเบนซ ์ทีเ่ริม่คน้หาโจทยจ์าก

ชุมชนรอบตัว และเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา

“อาจารย์ที่ปรึกษา (อ�จ�รย์พัชร� พงศ์ม�นะวุฒิ) บอกว่า เราควรคิดจากสิ่งที่เป็น

ปญัหาอยู่ในชมุชนของเรา ซึง่จงัหวดัตรงัมีสวนยางพาราเยอะมาก และคนท่ีมสีวนยางเยอะๆ 

เวลาเกบ็น้ำายางมนัเสยีเวลานาน ไหนจะเรือ่งสขุภาพท่ีตอ้งกม้ๆ เงยๆ พ่อผมเองเปน็คนเก็บ

น้ำายางเหมือนกัน ก็ประสบปัญหานี้อยู่ เราเลยอยากแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนาเครื่องเก็บ

น้ำายางขึ้นมา” เบนซ์เล่าถึงความเป็นมาของผลงาน

เมื่อได้หัวข้อการพัฒนา เบนซ์ แพ็ม และเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงร่วมมือกันพัฒนา Kept 

Yang ขึ้นมา และต่อยอดจากการเป็นโครงงานในชั้นเรียน ไปสู่การส่งประกวดโครงงานของ

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017) ซึ่งผลงานสามารถเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ 

กอ่นจะเขา้รว่มโครงการต่อกลา้ใหเ้ตบิใหญ ่ป ี5 ในเวลาตอ่มา ซึง่ชว่งนัน้เองเพือ่นของเบนซ์

และแพ็มได้ออกจากทีมไป ทั้งสองจึงชวนครีมกับแบมเข้ามาเสริมทัพ

หลังจากเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ ทีมก็ได้โจทย์ใหญ่ในการปรับแก้ผลงานจากกรรมการ

และทีมโคช นั่นคือ ผลงานเดิมนั้นมีน้ำาหนักมากเกินไป ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพของ

คนเก็บน้ำายาง รวมไปถึงการปรับให้ท่อเก็บน้ำายางใช้งานได้ง่ายขึ้น

“โจทย์คือเราต้องลดน้ำาหนักของตัวเครื่องให้ได้ค่ะ นั่นคือเอามอเตอร์ออก”  แพ็ม 

อธิบาย

“ตอนแรกก็ศึกษาก่อนว่ามีมอเตอร์ที่น้ำาหนักน้อยๆ ไหม หาจนทั่วก็ยังไม่มีที่เหมาะ 

จึงมาจบที่ถังโยก ทำาเป็นแบบ Manual แทน ก็ลดน้ำาหนักไปได้เยอะ ใช้งานง่าย ลดต้นทุน 

และชาวสวนยางกร็ูส้กึวา่โอเค การสะพายหลงัเขารูส้กึวา่มนัสบายกวา่การถอืคะ่” ครมีกลา่ว

เข้าใจผู้ใช้ = ใช้งานได้จริง
แต่ละครั้งที่ทีมได้คำาแนะนำาในการปรับปรุงเครื่องเก็บ

น้ำายางมา หลังจากหาทางปรับปรุงแก้ไขแล้ว พวกเขาจะ 

นำาไปทดลองว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะเอาไปใช้ได้จริงหรือไม่  

ถึงกระนัน้ผลทีอ่อกมากลับไมเ่ป็นตามทีห่วงั อาจจะเพราะมา

จากตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้จักผู้ใช้ของตนเองดีพอ

“แต่ละครั้งพอเราแก้ปุ๊บ แล้วเราเอาไปทดลองจริงๆ 

มนัไมไ่ดเ้หมอืนตามทีเ่ราคดิ เช่น ตอนเราพฒันาหวัดดูน้ำายาง 

เราไม่ได้คิดเก่ียวกับปริมาณน้ำายางด้วย เราใช้วิธีการดูด 

อย่างเดียว ปกติชาวสวนยางจะใช้แบบกวาดมันจะเกล้ียง  

เจอแบบนัน้เราตอ้งมาเปลีย่นหวัเพือ่ทีจ่ะใหม้นัดดูและกวาด

ไปด้วยได้” ครีมเล่า

และถึงแมว้า่กระบวนการทำางานในการตอ่ยอดผลงาน

ชิ้นนี้ จะไม่ได้ต่างจากโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาเคยทำา 

แต่เมื่อต้องทำาขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาจริงๆ การให้ความสำาคัญ

กับบางเรื่องจึงเปลี่ยนไป

“จุดประสงค์ของเรา 
คือผู้ใช้ ตอนนี้ตัวเลข 

(การทดลอง) ไม่สำาคัญ
เท่าความรู้สึกของผู้ใช้
ในขณะที่ใช้เครื่องเรา
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“ตอนแรกเราเหมือนทำาโครงงานปกติ มีตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม มีทดลอง จับเวลา แต่เราไม่ได้นึกถึงว่าเครื่อง 

ของเราจะเอาไปขาย เอาไปใช้ หรือว่าไปถึงผู้ใช้” เบนซ์กล่าว

“มุ่งเน้นวา่เอาตวัเลขออกมากอ่น แตพ่อมาทำาตอ่กลา้

แล้ว จุดประสงค์ของเราคือผู้ใช้ ตอนนี้ตัวเลขมันไม่สำาคัญ 

เท่าความรู้สึกของผู้ใช้ในขณะที่ใช้เครื่องเรา ซึ่งเราจะเก็บ 

comment, feedback ของเขาเปน็หลกั” แพม็กลา่วเสรมิพรอ้ม

รอยยิ้ม

และในขณะท่ีไดเ้รียนรูก้ระบวนการพฒันาผลงานจาก

ผูใ้ช ้ในคา่ยเองกม็สีิง่ตา่งๆ มากมายทีท่มีไดเ้รยีนรู ้และทำาให้

แต่ละคนเติบโตขึ้น ท้ังการคิดอย่างเป็นระบบ การแบ่งงาน 

การวางแผน การหาข้อมูล การตลาด เป็นต้น

“เมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดไปไกลๆ พอแบบเราได้เรียนรู้จาก

พี่ๆ ทีมโคช เราก็คิดเป็นระบบมากขึ้นว่า วางแผนตั้งแต่ต้น

จนจบต้องทำาอย่างไร แบ่งเวลาอย่างไร แล้วก็การทำางานกับ

คนอื่นให้ได้ดี การติดต่อสื่อสารกัน ถ้าเราคิดเป็นระบบเราก็

ทำาตามแผนทีเ่ราวางไวไ้ด ้ถา้มตีรงไหนทีม่ปีญัหาหรอืไมเ่ปน็

อยา่งทีเ่ราคดิ เรากต็อ้งมแีผนสำารอง ทำาใหเ้ราคดิไดร้อบคอบครอบคลมุกบัปญัหา 

เราก็จะสามารถรับมือได้ทัน” เบนซ์กล่าว

คุณค่าแห่งการฝ่าฟัน
ตลอดการพัฒนาผลงานของทีม มีทั้งความผิดพลาดและผิดหวังมากมาย 

จึงไม่แปลกท่ีหลายๆ คร้ังแต่ละคนจะพานรู้สึกท้อ แต่ทีมก็เลือกท่ีจะสู้ต่อ จนสามารถ

ผลักดันผลงานมาถึงจุดที่พร้อมจะต่อยอดเชิงพาณิชย์

“ตอนแรกไมค่ดิวา่จะมผู้ีใช้มาใช้จรงิคะ่ ในฐานะคนทำา แนน่อนวา่เราก็อยาก

ให้มันดีสุดๆ แค่ให้มันออกมาแล้วใช้งานได้จริงๆ แต่พอมีคนติดต่อมาว่าอยากใช้

ผลงานของเรา เพราะเห็นงานจากหนังสือพิมพ์หรือตามเว็บไซต์ต่างๆ มันก็ทำาให้

เรารู้สึกว่า ส่ิงท่ีเราทำามามันใช้งานได้จริงๆ ก็ดีใจมากๆ ค่ะ” ครีมกล่าวถึงผลตอบรับ

ที่ทีมไม่คาดคิดมาก่อน

เป็นคุณค่าแห่งความสำาเร็จในใจของทุกคนภายในทีม ในฐานะนักพัฒนาที่

สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้ในชุมชนได้อย่างเป็น

รูปธรรม

“ภูมิใจมากค่ะ เพราะไม่มีใครคิดว่างานของเราจะมาไกลขนาดนี้ เป้าหมาย

ในตอนนี้ก็คือพัฒนาให้พร้อมสำาหรับการขาย และถ้าถึงวันนั้นจริงๆ ที่มันขายได้

จริงๆ ก็คงจะปลื้มปริ่ม รู้สึกเหมือนเราทำาสำาเร็จแล้วค่ะ” แบมทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

ถ้าเราคิดเป็นระบบ 
เราก็ทำาตามแผนที่เรา
วางไว้ได้ ถ้ามีตรงไหน 
ที่มีปัญหาหรือไม่เป็น

อย่างที่เราคิด เราก็ต้อง
มีแผนสำารอง ทำาให้เรา

คิดได้รอบครอบ
ครอบคลุมกับปัญหา 

เราก็จะสามารถ 
รับมือได้ทัน

ร�ยละเอียดผลง�นเพิ่มเติม หรือด�วน์โหลด
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